

## สพฐ.ดันขึ้นบัญชีผอ.-รอง ผอ.สพท.2 ปี

☛ นำเสนอเมื่อ 26 มิ.ย. 2562

### สพฐ.เดิหน้าหลักดันขึ้นบัญชีคนผ่านคัดเลือก ผอ.-รอง ผอ. สพท. 2 ปี หวังการทำงานมีความต่อเนื่อง

วันนี้ (26 มิ.ย.) ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.)เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(สพท.)ซึ่งมีตำแหน่งว่างอยู่ 304 อัตรา นั้น ในวันที่ 29 มิ.ย.- 5 ก.ค.62 นี้จะมีการเปิดรับสมัครโดยการยื่นสมัครด้วยตนเอง ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.)กรุงเทพมหานคร ตรวจสอบคุณสมบัติในวันที่ 29 มิ.ย.- 7 ก.ค.62 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภายในวันที่ 12 ก.ค.62 สอบภาค ก 1.ประเมินประวัติ ประสบการณ์บริหาร และ 2.ประเมินผลงาน ภาค ข ความเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ (ประเมินศักยภาพ) วันที่ 15 ก.ค.-28 ก.ค.62 สอบข้อเขียนภาค ก ความรู้ความสามารถ(ปรุณัย) 1.ความรู้ความสามารถด้านการบริหารงานในหน้าที่ และ 2.ความรู้ความสามารถด้านการวิเคราะห์กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและการนำไปใช้ วันที่ 29 ก.ค.62 ประกาศรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อประเมินภาค ค ภายในวันที่ 2 ส.ค.62 ทั้งนี้ประกาศจำนวน 2 เท่าของตำแหน่งว่าง โดยต้องผ่านภาค ก+ ภาค ข ร้อยละ 60 จากนั้นประเมินภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง 1. ประเมินวิสัยทัศน์และแนวทางการพัฒนาเขตพื้นที่การศึกษา วันที่ 6-10 ส.ค.62 และ 2.สอบสัมภาษณ์ วันที่ 10-11 ส.ค.62 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก ซึ่งต้องผ่านภาค ก+ ภาค ข + ภาค ค ร้อยละ 60 ภายในวันที่ 16 ส.ค.62

“เมื่อวันที่ 24 มิ.ย.ที่ผ่านมา

ที่ประชุมคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(อ.ก.ค.ศ.) วิสามัญเกี่ยวกับการพัฒนานโยบายและระบบบริหารงานบุคคล สพฐ. เห็นชอบในประเด็นสำคัญหลัก ๆ คือ ให้มีการปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์การคัดเลือกรอง ผอ.และผอ.สพท. การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกไว้ 2 ปีเพื่อให้การทำงานมีความต่อเนื่อง และ ให้มีการปรับปรุงวิธีการและองค์ประกอบประเมินในการคัดเลือกรองและผอ.สถานศึกษา ในเรื่องการประเมินความรู้ความสามารถ ประเมินประสิทธิภาพการบริหาร ประวัติการทำงาน โดยให้ส่วนราชการเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกเอง ทั้งนี้จะต้องนำเสนอ ก.ค.ศ.เพื่อเห็นชอบต่อไป”เลขาธิการ กพฐ.กล่าว

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวและอ่านเพิ่มเติมได้จาก [เดลินิวส์ วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562](#)